

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ อนุมัติโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) โดยกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการและปรับปรุงแบบเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยและเวทีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของกรมการปกครองรองรับให้เป็นเวทีเดียวกัน โดยให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยรับผิดชอบในการเบิกจ่ายงบประมาณ และดำเนินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยในทุกๆ จังหวัด และ ๑-๓ เวที รวมทั้งสิ้น ๑๐๘ เวที (จำนวนเวทีของแต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับจำนวนเขตเลือกตั้งของจังหวัดนั้นๆ) และได้จัดแบ่งการดำเนินการเป็นกลุ่มจังหวัดด้วย โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในกลุ่มจังหวัดซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง และนครศรีธรรมราช

การจัดเวทีประชาเสวนาของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

๑. จัด ๒ เวที เวทีที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ คน (กลุ่มเป้าหมายจากเขตเลือกตั้งที่ ๑, ๒, ๓, ๘ และ ๙ เขตละ ๒๐๐ คน) เวทีที่ ๒ จำนวน ๘๐๐ คน (กลุ่มเป้าหมายจากเขตเลือกตั้งที่ ๔, ๕, ๖ และ ๗ เขตละ ๒๐๐ คน) รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๑,๘๐๐ คน

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีประชาเสวนา โดยทีมงานวิทยากรกระบวนการจากจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง จำนวน ๒๐ คน ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

๒. ประเด็นเสวนาหาทางออกประเทศไทย คือ ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขปัญหา / หาทางออกได้อย่างไร โดยในการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และไม่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติอย่างเด็ดขาด

๓. รับสมัครผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำหนดเพื่อให้เหลือจำนวนเขตเลือกตั้งละ ๒๐๐ คน ตามสัดส่วนกลุ่มอาชีพ (เอกสารแนบ)

เพื่อให้การจัดเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ
สมัครเข้าร่วมเวทีเสวนาได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖